

## Vietnamiksi: Mikä on Kodin ja Koulun Päivä?

# Ngày Gia đình và Trường học là gì?

“ Nếu bạn nhận được lời mời từ nhà trường đến dự sự kiện này, hãy cố gắng tham gia nhé!

Nhiều trường học ở Phần Lan tổ chức Ngày Gia đình và Trường học hàng năm (*Kodin ja Koulun Päivä*). Đây là một sự kiện thoải mái và thân mật để phụ huynh có thể tìm hiểu về trường học của con mình, gặp gỡ các giáo viên và nhân viên khác, cũng như làm quen với các phụ huynh và trẻ em khác. Vào Ngày Gia đình và Trường học, bạn có thể thấy nơi con mình học tập và học cùng với ai.

Hầu hết các trường tổ chức sự kiện này vào cuối tháng Chín, nhưng cũng có thể tổ chức vào các thời điểm khác. Sự kiện này có thể diễn ra trong ngày học, vào buổi tối, hoặc cuối tuần.

Một số trường học tổ chức một chương trình cho sự kiện này, ví dụ như biểu diễn văn nghệ, các trò chơi và hoạt động chung, đọc sách, dã ngoại trong rừng, hoặc thậm chí là các khoá học sửa xe đạp. Một số trường phục vụ cà phê và có thể là một vài đồ ăn nhẹ. Ở một số trường, bạn có thể quan sát các lớp học. Thư mời sẽ cho bạn biết nội dung các hoạt động sẽ diễn ra tại trường và thời gian cụ thể.

Khi bạn nhận được lời mời tham dự sự kiện, chúng tôi rất khuyến khích bạn tham gia. Bạn có thể tham gia ngay cả khi bạn không nói được tiếng Phần Lan/tiếng Thụy Điển. Nếu bạn nhận được thông tin kịp thời, bạn có thể xin nghỉ phép từ công việc. Ở Phần Lan, người ta tin rằng việc cha mẹ tham gia các sự kiện do trường học tổ chức là một điều tốt.

Việc phụ huynh và giáo viên hiểu biết lẫn nhau và cùng hợp tác là một điều hữu ích. Ngày Gia đình và Trường học là một cách dễ dàng để làm quen với nhau. Việc kết nối với nhau trở nên dễ dàng hơn khi bạn đã gặp mặt trực tiếp. Việc cha mẹ tham gia vào môi trường học tập của trẻ em là rất quan trọng!

Nhiều trường có Hội phụ huynh. Trong Ngày Gia đình và Trường học, bạn có thể hỏi xem liệu có Hội phụ huynh tại trường của con bạn hay không, và Hội này làm những gì và bạn có thể tham gia vào các hoạt động như thế nào. Tất cả phụ huynh đều được hoan nghênh tham gia vào các hoạt động do Hội phụ huynh tổ chức! Nhiều Hội phụ huynh hợp tác cùng nhà trường để tổ chức sự kiện Ngày Gia đình và Trường học.

